

คลังปิดข้าวขึ้น'แวด9%'อย่าหลงเชื่อ

“สรรพากร” ได้ข่าวรัฐขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 9% ซ้ำไม่ใช่เรื่องจริง เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวลวง ขณะที่ “คลัง” จ่อชง “กรม.” ♦ *อ่านต่อหน้า 13*

'แวด9%' □ ต่อจากหน้า 1

ขอขยายเวลาลดภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 10% เหลือ 7% ต่อไปอีก 1 ปี หลังสิ้นสุด 30 ก.ย.นี้ ซึ่งจำเป็นต้องทำเพื่อดูแล ปชช.-รักษาการเติบโตเศรษฐกิจในช่วงขาขึ้น ยังไม่มีแผนลดภาษีน้ำมัน

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (กรม.) เห็นชอบขยายเวลาลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวด) จาก 10% เป็น 7% ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. 61 ออกไปอีก 1 ปี เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม เพราะเศรษฐกิจไทยกำลังขยายตัวได้ดี จึงจำเป็นต้องมีการลดภาษีต่อไปเพื่อไม่สร้างต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและผู้ประกอบการเพิ่ม รวมถึงสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

นายประสงค์ กล่าวต่อว่า ข่าวที่ว่าในวันที่ 1 ต.ค. 61 รัฐบาลจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 9% ไม่เป็นความจริง เพราะเมื่อถึงระยะ

เวลาที่กำหนดคลังจะเสนอให้มีการขยายเวลาลดภาษีต่อออกไปอีกแน่นอน โดยข่าวการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 10% เป็นข่าวลือที่ลือกันทุกปี เพราะมีบางกลุ่มต้องการหาเรื่องทำให้เศรษฐกิจปั่นป่วน จริง ๆ คนไม่สามารถตอบแทนรัฐบาลได้ว่าจะมีการลดภาษีออกไปอีก แต่ก็อยากให้ผู้ผลิโนอดีตที่มีการขยายเวลาลดภาษีกันทุกปีอยู่แล้ว

ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวอีกว่า การขยายเวลาลดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ออกไปจะทำให้รัฐบาลเสียภาษีไปประมาณ 3 แสนล้านบาท เนื่องจากเศรษฐกิจไทยและจีดีพีมีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้มูลค่าการเก็บภาษีต้องเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม การขยายเวลาลดภาษีออกไปจะส่งผลดีกับการขยายตัวเศรษฐกิจให้มีต่อเนื่องและได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังคาดการณ์ล่าสุดว่าปีนี้จะขยายตัวได้ 4.5%

สำหรับปัญหาราคาน้ำมันที่แพงขึ้น กระทรวงการคลังประเมินแล้วว่าเป็นปัญหาระยะสั้น ไม่กระทบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังนั้น คลังจึงไม่มีความจำเป็นต้องลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน เพื่อทำให้ราคามันขายปลีกในประเทศลดลง เพราะจะทำให้ประเทศเสียรายได้โดยไม่จำเป็น และทำให้ผู้บริโภคใช้น้ำมันอย่างฟุ่มเฟือย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสรรพากรก็ได้ชี้แจงกรณีในโลกโซเชียลมีการแชร์ข้อมูลว่า รัฐบาลจะปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 9% ในวันที่ 1 ต.ค. 61 ด้วยว่าไม่เป็นความจริง โดยเป็นการนำกำหนดระยะเวลาจากพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560 มาเผยแพร่ ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและตื่นตระหนก ซึ่งตั้งแต่มีการบังคับใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2535 ได้

มีการตรากฎหมายเพื่อลดอัตราจากอัตราที่กำหนดในกฎหมายเป็น 7% มาอย่างค่อนเนื่อง โดยเขียนกฎหมายลักษณะเช่นเดียวกันนี้มา โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี มีเพียงช่วงสั้น ๆ ในปี 2540 เท่านั้นที่มีการปรับอัตราขึ้น เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในช่วงวิกฤติต้มยำกุ้ง

“ที่ผ่านมามีได้มีกระแสความเข้าใจคลาดเคลื่อนลักษณะนี้เกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งกรมสรรพากรก็ได้ชี้แจงทำความเข้าใจมาโดยตลอด ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกหลงเชื่อข่าวดังกล่าวและขอให้ช่วยแชร์ข้อมูลนี้ เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกันต่อไปด้วย และหากผู้ประกอบการหรือผู้เสียภาษีมีข้อสงสัยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161” แหล่งข่าวจากกรมสรรพากร กล่าว.